

VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG QUANG VINH

KỶ 3: GIÀNH CHÍNH QUYỀN SỚM TRONG CẢ NƯỚC

Trải qua các cao trào cách mạng (1930 - 1931), (1936 - 1939), (1939 - 1945), Đảng bộ Thái Bình không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức và lực lượng, vững vàng về chính trị, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành thắng lợi toàn diện trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Những năm 1932 - 1935, phong trào cách mạng trong cả nước cũng như trong tỉnh bị địch khủng bố ác liệt, nhiều cơ sở cách mạng của Đảng bị phá vỡ. Từ đầu năm 1934, mặc dù không còn cơ quan lãnh đạo của tỉnh nhưng một số chỉ bộ ở địa phương vẫn tiếp tục hoạt động. Trong giai đoạn Mặt trận dân chủ 1936 - 1939, phong trào cách mạng Đông Dương phát triển mạnh ở thành thị rồi lan về nông thôn, tạo đà phát triển cho phong trào cách mạng ở Thái Bình. Tháng 6/1937, hội nghị bầu Ban Tỉnh ủy thống nhất được tiến hành tại Vũ Lăng gồm 7 đồng chí. Hội nghị đã tập trung bàn về công tác tuyên truyền, công tác xây dựng Đảng và tổ chức quần chúng cũng như việc lãnh đạo quần chúng đấu tranh với nhiều hình thức phong phú.



Thôn Sơn Đông, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) - cái nôi của phong trào cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Tháng 11/1939, Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ sáu quyết định chuyển hướng chiến lược. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận dân tộc phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận dân chủ. Tại Thái Bình, việc chuyển hướng các mặt trận công tác cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ đã được Ban Tỉnh ủy thực hiện.

Sau khi Nhật đảo chính Pháp, tỉnh đã triển khai chỉ thị của Trung ương Đảng, triệu tập cuộc họp đại biểu Việt Minh các phủ, huyện tại Đông Trung (Kiến Xương) bàn biện pháp mở rộng cơ sở cứu quốc, thành lập Ban Chấn chỉnh phong trào. Cuối năm 1944, đầu năm 1945, Thái Bình xảy ra nạn đói nghiêm trọng, toàn tỉnh đã có 28 vạn người chết (chiếm 25% dân số toàn tỉnh lúc đó). Ban Chấn chỉnh phong trào đã lãnh đạo vận động cuộc cứu đói trong dân, đấu tranh với chính quyền bù nhìn để cứu tế. Tháng

4/1945, Ban Chấn chỉnh phong trào họp tại Đông Trung (Kiến Xương) đổi tên thành Ban Tỉnh ủy lâm thời và bầu Ban Thường vụ do đồng chí Nguyễn Đức Tâm làm Bí thư. Hội nghị quyết định tiến hành một số nhiệm vụ cấp thiết để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và trực tiếp là Tỉnh ủy lâm thời, phong trào kháng Nhật cứu nước diễn ra sôi nổi trong toàn tỉnh. Cuối tháng 7/1945, phong trào cách mạng toàn tỉnh đã phát triển thành cao trào, không khí sửa soạn khởi nghĩa sôi sục khắp nơi.

Bước vào những ngày trung tuần tháng 8/1945, khí thế cách mạng trong toàn tỉnh ngày càng sôi sục, mạnh mẽ. Lực lượng cách mạng đã tổ chức nhiều cuộc mít tinh, diễn thuyết ở những nơi đông người, nhiều cuộc vũ trang tuyên truyền đã nổ ra. Nhiều nơi đã sẵn sàng nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân. Cuộc tin phát xít Nhật đã đầu hàng trư

ờng 18/8/1945, Hà Nội đã khởi nghĩa giành chính quyền. Chiều ngày 18/8/1945, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên bất thường tại làng Thượng Tâm, phủ Thái Ninh, quyết định khởi nghĩa trong toàn tỉnh.

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền nổ ra đầu tiên ở Thái Ninh. Chiều ngày 18/8/1945, các lực lượng cách mạng Thái Ninh được lệnh tiến vào phủ đường, tước vũ khí của đám lính cơ, tuyên bố lập chính quyền cách mạng. 17 giờ hôm đó, lá cờ đỏ sao vàng đã phấp phới tung bay trên công phủ, báo hiệu cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi, chính quyền về tay nhân dân.

Tin về cuộc khởi nghĩa ở phủ Thái Ninh thắng lớn đã nhanh chóng truyền đi cả tỉnh. Từ buổi tối ngày 18/8/1945, cả thị xã Thái Bình và nhân dân các huyện Quỳnh Côi, Đạm Cày, Tiên Hưng, Đông Quan và nhiều nơi khác cũng sôi sục khởi nghĩa giành chính quyền. Tại thị xã Thái Bình, sáng sớm

ngày 19/8/1945, trước cửa phố Vọng Cung - nơi được chọn làm địa điểm tập trung quần chúng, một lá cờ đỏ sao vàng lớn tung bay trong nắng sớm. Khắp các ngã đường tới phố Vọng Cung, quần chúng đã nườm nượp đổ về đây. Cảnh quân chính của đoàn quân khởi nghĩa xuất phát từ chùa Đoàn Túc, bao gồm các đơn vị tự vệ cứu quốc được trang bị gần 50 khẩu súng và các loại vũ khí thô sơ cùng quần chúng với đội ngũ chính tề bước rầm rập trên đường phố. Quần chúng cách mạng ở các làng ngoại thị cũng tiến vào phối hợp.

Đến 9 giờ sáng, cuộc mít tinh lớn của hàng vạn quần chúng cách mạng bắt đầu bằng việc cử hành lễ chào cờ, sau đó là lời tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai của phát xít Nhật, thành lập chính quyền cách mạng của Ủy ban khởi nghĩa thị xã Thái Bình. 10 giờ sáng, cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình tuần hành biểu dương lực lượng trên các đường phố chính. Quần chúng

cách mạng vừa đi vừa hô lớn những khẩu hiệu cách mạng. Buổi chiều ngày 19/8/1945, lực lượng khởi nghĩa thị xã lần lượt chiếm lĩnh các công sở, mở cửa trại giam giải thoát cho các tù nhân.

Cũng trong buổi sáng ngày 19/8/1945, hàng nghìn quần chúng cách mạng từ năm tiểu khu của huyện Quỳnh Côi đã đồng loạt giương cờ đỏ sao vàng với vũ khí thô sơ kéo về huyện lỵ giành chính quyền. Tri huyện Phạm Văn Châu đã bỏ công đường chạy trốn từ trước. Các nhân viên ngục quyền cũng đảm lĩnh cho trơ hết sổ sách, công quỹ, đồ trang bị và vũ khí cho đoàn quân cách mạng. Chính quyền cách mạng làm thời huyện Quỳnh Côi được thành lập. Buổi chiều ngày 19/8/1945, quần chúng cách mạng ở hai huyện Phụ Dục và Đông Quan nổi dậy giành chính quyền. Buổi tối ngày 19/8/1945, quần chúng cách mạng ở hai huyện Tiên Hưng và Duyên Hà cũng nổi dậy khởi nghĩa thắng lợi. Ngày 20/8/1945, quần chúng cách mạng ở các làng, các tổng huyện Thụy Anh cũng nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền.

Buổi sáng ngày 21/8/1945, tức ngày 14 tháng 7 năm Ất Dậu, giữa lúc quần chúng cách mạng huyện Hưng Nhân đang nổi dậy giành chính quyền thì có tin cấp báo nước sông Hồng lên rất to, đe dọa bị vỡ. Lập tức Ủy ban khởi nghĩa huyện Hưng Nhân tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng lâm thời, giao cho một đơn vị tự vệ cứu quốc bảo vệ huyện đường, số đông cán bộ và quần chúng cách mạng phải về ngay các làng xã huy động mọi nguồn lực chống lụt, bảo vệ người và của.

Cũng trong ngày 21/8/1945, quần chúng cách mạng huyện Kiến Xương nổi dậy giành chính quyền thắng lợi. Trong hai ngày 22 - 23/8/1945, vì vỡ đê lụt lội, nhân dân các huyện Tiên Hải, Vũ Tiên, Thư Trì mới nổi dậy giành chính quyền.

Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 ở Thái Bình đã nổ ra kịp thời, nhanh gọn và thắng lợi chỉ trong vòng một tuần lễ từ ngày 18/8/1945 đến ngày 25/8/1945, chính quyền cách mạng từ tỉnh xuống các phủ huyện, làng xã đã hình thành, hệ thống chính quyền tay sai của phát xít Nhật đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Thái Bình là một

Ông Hoàng Hữu Tiên, đảng viên 73 năm tuổi đảng, nguyên du kích thôn Sơn Đông, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ)



Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã tạo bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc. Cũng từ đó, nhiều người con của Quỳnh Giao đã đứng trong hàng ngũ của Đảng để đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước như ông Nguyễn Quang Cáp, thôn An Hiệp là Bí thư Chi bộ đầu tiên của huyện Quỳnh Côi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Quỳnh Giao đã cùng nhân dân cả nước tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng căm thù giặc, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng vũ trang và nhân dân Quỳnh Giao đã hết lòng bảo vệ, chèo chèo cán bộ cách mạng, cùng bộ đội chiến đấu anh dũng bảo vệ quê hương để "Tiếng trống Sơn Đông" mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Quỳnh Giao hôm nay và mai sau.

Ông Phạm Văn Như, 84 tuổi, nguyên đội viên du kích xã Vạn Thắng, nay là xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ)



Năm 1945, khi đó mới 9 tuổi. Đầu năm 1945, nhân dân ở các làng tập hợp lực lượng ủng hộ Việt Minh, kêu gọi nhà giàu nấu cháo, cơm cho người nghèo, yêu cầu các tên chánh tổng lấy thóc phát cho người nghèo. Tổ tự vệ của xã cũng được thành lập năm đó để bảo vệ cán bộ Việt Minh, trấn áp các phần tử chống đối; rèn, sắm vũ khí và luyện tập sẵn sàng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Sáng ngày 19/8/1945, hàng chục người tham gia lực lượng chính quyền. Họ cầm súng, kiếm, gậy, cuốc, thuổng... tiến về huyện lỵ. Sau ngày 19/8/1945, Việt Minh các làng tổ chức mít tinh tại đình, chùa, có đông đảo nhân dân, chánh, phó tổng, lý trưởng, hương hội đến dự. Mặc cho nước lụt, nhiều người vẫn đi mừng, đi bè đến dự mít tinh. Diễn ra trong thời gian ngắn nhưng nhân dân các làng trong xã đã góp phần làm nên Cách mạng Tháng Tám lịch sử. Chứng kiến những sự kiện này đã thôi thúc tôi phải tham gia các hoạt động để bảo vệ quê hương, bởi vậy năm 14 tuổi tôi tham gia đội du kích xã Vạn Thắng.

trong những tình giành chính quyền sớm nhất trong cả nước. Sáng ngày 25/8/1945, trong hoàn cảnh cả tỉnh bị ngập lụt, hơn một vạn người ở thị xã Thái Bình và các phủ, huyện lân cận đã tổ chức mít tinh mừng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, chào mừng Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời và Tỉnh bộ Việt Minh ra mắt nhân dân. Tất cả thể hiện quyết tâm: Đoàn kết chặt chẽ muôn người như một để giữ vững thành quả cách mạng vừa mới giành được, trước mắt là ra sức chống giặc lụt, giặc đói,

chống các thế lực phản động chống phá cách mạng để bảo vệ nhân dân.

Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, vươn lên giành những thắng lợi quan trọng trong công cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến kiến quốc.

(còn nữa)

NGUYỄN PHONG VIÊN

QUỲNH PHỤ

Tích cực phòng, chống bệnh cúm mùa

Ngày 5/12/2019, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã ghi nhận ổ dịch nghi cúm tại Trường THCS Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh Ngọc với tổng số 76 ca mắc. Ngay sau khi phát hiện, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện đã chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tập trung lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm nhanh. Sau khi có kết quả không có ca xét nghiệm dương tính với cúm A, cơ quan chuyên môn đã cấp phát thuốc, trang thiết bị cùng 75kg hóa chất tổ chức phun khử khuẩn, xử lý môi trường tại trường học không để bệnh bùng phát và lây lan.

Không chỉ có ổ dịch tại Quỳnh Ngọc, số trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp có xu hướng tăng cao và rải rác tại tất cả các xã, thị trấn trong huyện từ đầu tháng 12/2019 đến nay. Tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, từ ngày 29/12/2019 - 6/1/2020 đã ghi nhận 111 ca có hội chứng cúm, trong đó 22 ca có xét nghiệm dương tính với cúm A, B, tuy nhiên không có ca cúm nặng. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện cũng cơ quan chuyên môn, TTYT huyện thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống bệnh cúm mùa. Bên cạnh việc chỉ đạo mạng lưới y tế cơ sở thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện các ca bệnh, chăm ca bệnh nghi cúm tập trung tại các trường học, doanh nghiệp, các địa bàn có nguy cơ xuất hiện, lây lan và bùng phát dịch bệnh cao để thực hiện báo vây, xử lý triệt để, kịp thời, đúng quy trình. TTYT huyện đã chú trọng công tác thu dung, cách ly chống nhiễm khuẩn bệnh viện, điều trị tốt các trường hợp cúm, đặc biệt là các trường hợp có nguy cơ cao như bệnh nhân viêm phổi, mắc bệnh mạn tính, phụ nữ có thai, người già, trẻ nhỏ để sớm phát hiện bệnh nhân nặng và có biện pháp can thiệp kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong.



Ảnh minh họa

Việc cấp phát vật tư, hóa chất phòng, chống dịch cho trạm y tế 38 xã, thị trấn được thực hiện triệt để, đúng quy định. Tùy theo quy mô dân số và diện tích, mỗi địa phương trong huyện được TTYT huyện cấp từ 10 - 15kg hóa chất cùng trang thiết bị bảo hộ để tổ chức phun phòng, chống dịch đồng loạt trên địa bàn.

Song song với đó, nhiều hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh từ huyện đến các cơ sở thôn nhằm nâng cao nhận

thức, chuyển đổi hành vi của người dân để bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và đẩy lùi nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Cô giáo Vũ Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bài cho biết: Nhà trường hiện có hơn 500 học sinh đang theo học, với đặc thù học sinh độ tuổi mầm non nên hệ miễn dịch còn kém thì nguy cơ mắc cúm mùa, lây lan và bùng phát dịch rất cao. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và TTYT huyện, nhà

trường đã tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh nâng cao kiến thức về bệnh cúm mùa, thực hiện tốt các hoạt động vệ sinh cá nhân cho học sinh, lợi ích khi tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, đồ dùng, đồ chơi hàng ngày. Phun thuốc diệt khuẩn, côn trùng trong khuôn viên nhà trường. Kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp thực phẩm phục vụ ăn bán trú, điều chỉnh thực đơn trong tuần, thực hiện nghiêm túc quy định về lưu mẫu thức ăn. Hàng ngày, giáo viên và phụ huynh thường xuyên theo dõi, trao đổi thông tin sức khỏe của học sinh để kịp thời phát hiện và có các biện pháp xử lý khi học sinh có dấu hiệu mắc bệnh... Do đó, thời gian qua, sức khỏe của 100% học sinh được bảo đảm, nhà trường duy trì tốt sĩ số lớp học.

Để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống, không chế bệnh cúm, ông Nguyễn Đức Cầu, Giám đốc TTYT huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thời gian tới, TTYT huyện tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo phòng, chống bệnh cúm mùa của cơ quan chuyên môn, tăng cường công tác giám sát dịch tễ tại các tuyến, địa bàn nguy cơ cao để phát hiện sớm và xử lý kịp thời những trường hợp mắc đầu tiên, kiên quyết không để bùng phát thành dịch. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh cúm, chú trọng vệ sinh cá nhân. Đặc biệt khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng vi rút, phải tuân theo chỉ định, hướng dẫn của cán bộ y tế, vận động người dân chủ động đến các cơ sở y tế tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm với chủng cúm đã có vắc-xin. Chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị chống dịch bệnh, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương, đơn vị tuyến dưới khi có yêu cầu.

TRINH CƯỜNG

TRƯỜNG MẦM NON TÂM VIỆT

Cùng trẻ trải nghiệm ngày tết vùng cao

Để mang hơi thở mùa xuân, mang niềm vui đến với các con và giúp các con có thêm những trải nghiệm, những hiểu biết về phong tục tập quán trong ngày tết cổ truyền của dân tộc, Trường Mầm non Tâm Việt (thành phố Thái Bình) đã tổ chức chương trình "Tết cổ truyền - nét đẹp văn hóa vùng cao".

Chương trình "Tết cổ truyền - nét đẹp văn hóa vùng cao" đã giúp các bạn nhỏ Trường Mầm non Tâm Việt hào hứng trải nghiệm không khí tết Việt qua nhiều hoạt động bổ ích, hấp dẫn, chứa đựng những nét đẹp văn hóa dân tộc. Với các em nhỏ thì được tham gia gói bánh chưng xanh thật ý nghĩa. Hòa với sắc màu rực rỡ của hoa mai, hoa đào, không khí sân trường thật rộn ràng. Bé nào cũng hồ hởi, thích thú khi được ông bà, bố mẹ, các cô giáo giới thiệu nguyên liệu và hướng dẫn thực hiện từng thao tác làm bánh. Các bé được tự tay lau, gấp lá, đóng gạo, đồ, gấp túi, buộc lạt sao cho chiếc bánh thật vuông vức nên đều rất hào hứng. Bé Bảo Anh, nhóm lớp 4 tuổi, Trường Mầm non Tâm Việt rất hào hứng vì được cùng bố mẹ tham dự chương trình "Tết cổ truyền - nét đẹp văn hóa vùng cao" do nhà trường tổ chức. Trong bộ áo thổ cẩm của dân tộc vùng cao, cô bé và các bạn hào hứng tham gia các tiết mục văn nghệ. Vui hơn cả là bé còn được tự tay gói những chiếc bánh chưng như nhỏ, xinh xinh. Khi gói bánh, bé đã học được nhiều điều lý thú như: nguyên liệu và cách làm món ăn truyền thống này và còn được mẹ kể cho câu chuyện sự tích bánh chưng, bánh dày. Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) có con học lớp 5 tuổi chia sẻ: Tôi cho rằng đây là hoạt động rất bổ ích giúp cho các con hiểu được ý nghĩa ngày tết quê hương, để sau này khi lớn lên các cháu sẽ có ý thức

giữ gìn những nét truyền thống trong dịp tết cổ truyền của dân tộc. Đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị và là kỷ niệm đẹp đối với hai mẹ con tôi trong dịp tết này. Tôi mong muốn hoạt động này sẽ được nhà trường duy trì thường niên, giúp các con có cơ hội trải nghiệm đón tết cổ truyền thực sự.

Không khí rộn ràng, tiếng nhạc sôi động cùng hình ảnh những chiếc áo dài cách tân, áo thổ cẩm, áo bà ba ngộ nghĩnh mà các em nhỏ khoác lên mình trong đêm nhạc hội với các tiết mục hát múa, nhảy sạp tái hiện lại tết cổ truyền nơi vùng cao đã mang mùa xuân về thật gần với ngôi trường Tâm Việt của các em. Cô giáo Phạm Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tâm Việt cho biết: Hoạt động trải nghiệm dịp tết Nguyên đán đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên của nhà trường, là

dịp gắn kết giữa bố mẹ với con cái, giữa gia đình và nhà trường. Qua đó, giúp bé hiểu được những nét đặc trưng trong phong tục truyền thống của ngày tết cổ truyền, các món ăn, trò chơi dân gian trong ngày tết giúp giáo dục trẻ lòng tự hào cũng như biết giữ gìn phong tục truyền thống nói chung, phong tục trong ngày tết cổ truyền của dân tộc nói riêng. "Tết cổ truyền - nét đẹp văn hóa vùng cao" khép lại trong không khí vui tươi, ấm cúng. Các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, các em nhỏ cùng tham gia đốt lửa trại, cùng uống rượu cần, tay trong tay múa quanh ngọn lửa hồng, trong tiếng trời se lạnh như thật chặt và truyền hơi ấm cho cô trò nhà trường vững bước trên chặng đường phát triển và đón một mùa xuân tràn đầy ý nghĩa, nồng ấm yêu thương.

MINH NGUYỄN



Các bé hào hứng cùng mẹ tham gia gói bánh chưng.